

Cơ quan nhận biểu kế hoạch	Ty lao động	
	Công ty vật tư	
	Ủy ban khoa học kỹ thuật tỉnh, thành phố	X X
	Ủy ban vật giá tỉnh, thành phố	X X X
	Chi cục thông kê	X X X X X X X
	Chi điểm ngân hàng	X X X X X
	Ty tài chính	X X X X X X X
	Ủy ban kế hoạch tỉnh, thành phố	X X X X X X X
	Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp	X X X X X X X
Ký hiệu biểu	31 - KH/CN 32 - KH/CN 33 - KH/CN 34 - KH/CN 35 - KH/CN 36 - KH/CN 37 - KH/CN	
Tên chi tiêu	VII. Kế hoạch tài chính tìm dụng: Cán đối tổng hợp thu chi tài chính Khấu hao tài sản cố định Định mức vốn lưu động Tiết lũy và phân phối lợi nhuận Lợi nhuận (lô) về tiêu thụ sản phẩm Trích lập và sử dụng các quỹ khuyến khích kinh tế Tìm dụng ngân hạn	
Số thứ tự	32 33 34 35 36 37 38	

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

GIÁO DỤC - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÔNG TƯ liên bộ số 16-TT/LB ngày 24-7-1976 về việc tăng cường chăm sóc và giáo dục con liệt sĩ trong tình hình mới.

Trong những năm chiến tranh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm thi hành các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các địa phương, các ngành, các đoàn thể, nhiều trường học, nhiều giáo viên đã chăm lo đến việc nuôi dạy các con liệt sĩ. Nhiều cháu đã trưởng thành và lập được thành tích trong chiến đấu, sản xuất và công tác. Nhiều cháu ở lứa tuổi còn nhỏ đã được nuôi dạy ngày một tốt hơn. Số cháu đang đi học và trở thành con ngoan, trò giỏi ngày một nhiều. Tuy nhiên, so với yêu cầu chung thì việc chăm sóc và giáo dục các con liệt sĩ đang còn những hạn chế nhất định.

Ngày nay, đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng và thống nhất. Cách mạng đã phát triển sang một giai đoạn mới — giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội — có những thuận lợi mới để chăm lo toàn diện cho các con liệt sĩ về phẩm chất, đạo đức, kiến thức văn hóa, khoa học cũng như sức khỏe, nghề nghiệp.

Chấp hành chỉ thị số 223-CT/TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư trung ương Đảng về công tác thương binh và xã hội sau chiến tranh và quyết định số 60-CP ngày 5-4-1976 của Hội đồng Chính phủ bổ sung một số điểm về chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bộ Giáo dục và Bộ Thương binh và xã hội hướng dẫn việc chăm sóc và giáo dục các con liệt sĩ trong tình hình mới như sau.

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Tại quyết định số 60-CP, Hội đồng Chính phủ đã chỉ rõ: « chăm sóc, giáo dục các con liệt sĩ là vừa để thể hiện đền ơn trả nghĩa những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, vừa nhằm bồi dưỡng, đào tạo các con liệt sĩ thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, những người lao động có văn hóa, có chuyên môn kỹ thuật giỏi, những cán bộ có đạo đức và tài năng để xây dựng đất nước ».

« ... Trong việc chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ, đi đôi với việc giáo dục văn hóa và nghề nghiệp, phải chú trọng giáo dục các cháu cả về phẩm

chất, đạo đức cách mạng để các cháu phát huy được truyền thống vẻ vang của gia đình ».

Đây là những phương hướng và cũng là những yêu cầu rất cơ bản cần phải phấn đấu để đạt tới. Phần lớn các con liệt sĩ hiện nay đều còn nhỏ đang ở độ tuổi học văn hóa. Cùng với việc nuôi dưỡng các cháu thật chu đáo, việc chăm sóc và giáo dục các cháu cần phấn đấu theo những mục tiêu sau đây :

1. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả các con liệt sĩ đến tuổi đi học đều được đi học và học tập tốt. Kiên quyết không để một cháu nào đến tuổi học mà không được đi học, hoặc đang độ tuổi học mà phải bỏ học. Chú ý đầy đủ đến các con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ, các con liệt sĩ ở miền núi, ở vùng mới giải phóng, các con liệt sĩ tàn tật.

2. Đảm bảo cho các con liệt sĩ học đạt chất lượng tốt ; nâng cao dần tỷ lệ con liệt sĩ học giỏi, học khá ; không để một cháu nào học kém ; đảm bảo cho các cháu mỗi năm lên một lớp, không phải chần chừ về sức học, đạt kết quả cao trong các kỳ thi hết cấp, tạo cơ sở vững vàng cho các cháu vào học tiếp ở các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề, sau này phục vụ tốt trong các ngành khoa học kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân.

3. Bồi dưỡng chu đáo cho các con liệt sĩ về phẩm chất và đạo đức cách mạng ; giúp các cháu xác định đúng đắn động cơ và thái độ học tập, đức tính khiêm tốn, giản dị, đoàn kết, chan hòa với tập thể, xây dựng lý tưởng và hoài bão cách mạng, phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi, những đội viên, đoàn viên thực sự gương mẫu.

II. MỘT SỐ VIỆC CẦN TIẾN HÀNH

1. Xây dựng tình thương yêu, chan hòa giữa các giáo viên, các học sinh với các con liệt sĩ học tại các trường :

Các trường tổ chức học tập rộng rãi trong các cán bộ, giáo viên và trong học sinh những gương phấn đấu bry sinh của các anh hùng liệt sĩ, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ. Trên cơ sở đó, phát động trong các giáo viên phong trào đỡ đầu các con liệt sĩ. Mỗi giáo viên nhận chăm sóc một hoặc hai cháu, đi sát tâm tình, dìu dắt các cháu trong học tập, sinh hoạt, tu dưỡng. Phát động trong học sinh phong trào kết bạn với các con liệt sĩ để giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt và lao động làm cho các cháu

học sinh và các cháu con liệt sĩ thân yêu nhau như anh em trong một gia đình.

Thường xuyên tổ chức chu đáo việc kèm cặp các con liệt sĩ ở lớp và ở nhà, trong năm học và trong các dịp nghỉ hè ở tất cả các lớp về những môn còn yếu, nhất là ở các lớp cuối cấp II, cấp III.

Chú ý dìu dắt và phát huy vai trò của các con liệt sĩ trong các hoạt động tập thể ở nhà trường, ở địa phương ; đưa các cháu làm quen với những công việc tập thể, qua đó bồi dưỡng dần dần năng lực tổ chức cho các cháu để sau này khi bước vào đời các cháu dễ dàng đảm nhận một cách chủ động những việc do tập thể và xã hội phân công.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể trong việc chăm sóc và giáo dục các con liệt sĩ :

Để việc nuôi dưỡng và giáo dục các con liệt sĩ được toàn diện, ngày càng có chất lượng cao các trường cử một cán bộ tham gia ban thương binh và xã hội xã, chủ động quan hệ với chính quyền, các đoàn thể và với gia đình các cháu để đặt kế hoạch hợp đồng chặt chẽ và thường xuyên trong việc nuôi dạy các cháu :

— Chính quyền có chủ trương, kế hoạch và biện pháp chỉ đạo các ngành, các giới ở địa phương thực hiện công tác này và thực hiện chu đáo các khoản trợ cấp cho các cháu ;

— Các trường chăm lo việc dạy dỗ và kèm cặp các cháu ;

— Các đoàn thể Mặt trận, Đoàn thanh niên Hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ chính quyền, nhà trường và gia đình trong việc đi sát, quản lý các cháu trong sinh hoạt, học tập và lao động.

Nếu có con liệt sĩ nào có những biểu hiện không đúng về học tập hoặc về tính tình, tác phong thì các giáo viên tìm hiểu ngay nguyên nhân, kịp thời liên hệ với chính quyền, các đoàn thể và gia đình các cháu bàn biện pháp giáo dục cụ thể, giúp các cháu phấn đấu vươn lên.

3. Tổ chức chu đáo việc quản lý các con liệt sĩ đang học ở các trường :

Các trường lập cho mỗi cháu một phiếu đăng ký là con liệt sĩ kèm vào học bạ. Phiếu này lập một lần để dùng hết bậc phổ thông, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã hoặc của các phòng thương binh và xã hội, do các giáo viên chủ nhiệm quản lý và bàn giao theo khi các cháu lên lớp, chuyển cấp, chuyển trường ; không yêu cầu các cháu hoặc gia đình phải khai báo hàng năm.

Các trường phối hợp với cơ quan y tế tổ chức những đợt khám sức khỏe cho các con liệt sĩ, phát hiện và điều trị kịp thời các cháu ốm yếu, tạo điều kiện cho các cháu đủ sức học tập đến nơi đến chốn.

Các trường cấp III, ngoài việc dạy văn hóa, cần chủ động giúp các con liệt sĩ xác định phương hướng về ngành nghề và tạo điều kiện cho các cháu phấn đấu theo phương hướng đã xác định. Đối với những con liệt sĩ ở xa trường, nhà trường quan hệ với các đoàn thể ở địa phương tổ chức chu đáo việc ăn ở tại chỗ để các cháu được hoàn toàn yên tâm học tập.

Hàng năm, các trường cùng với Đoàn thanh niên và cơ quan thương binh và xã hội tổ chức các trại hè cho các con liệt sĩ với nội dung giải trí và ôn tập về văn hóa.

4. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ đã quy định đối với các con liệt sĩ đang đi học:

Đối với các con liệt sĩ đang đi học, Nhà nước đã quy định những chế độ cụ thể trong quy chế tuyển sinh, trong việc được mượn đủ sách giáo khoa, được miễn đóng góp các khoản xây dựng trường lớp, được cấp học phẩm, học bổng... các trường cần phổ biến cụ thể các chế độ này và hàng năm thực hiện chu đáo, kịp thời để động viên các cháu nỗ lực học tập.

Một số con liệt sĩ đã tốt nghiệp cấp II nhưng chưa đủ điều kiện để vào học tiếp cấp III theo quy chế của Bộ Giáo dục thì các trường cấp II có thể cho các cháu dự thính lại lớp cuối cấp để chuẩn bị cho các cháu năm sau vào học cấp III. Những con liệt sĩ đã tốt nghiệp cấp III thì vào đại học nhưng chưa đủ điểm thì các Ty, Sở thu xếp cho các cháu được vào học các lớp dự bị đại học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chăm sóc và giáo dục các con liệt sĩ — một công tác bồi dưỡng thanh niên, thiếu niên, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho sau này — có một nội dung sâu sắc và toàn diện, đòi hỏi các cấp, các ngành, các trường phải phấn đấu bền bỉ, liên tục trong nhiều năm. Cơ quan giáo dục và cơ quan thương binh và xã hội các cấp cần tăng cường mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ giữa hai ngành để giúp các Ủy ban nhân dân chỉ đạo thật chu đáo công tác này.

1. Cần thường xuyên bồi dưỡng và củng cố nhận thức cho đội ngũ cán bộ và giáo viên các trường về vấn đề này, làm cơ sở tốt cho việc chuyển biến thành những hành động thực tế.

Động viên toàn ngành sẵn sàng chăm lo cho các con liệt sĩ với tấm lòng thương yêu nhất. Làm tốt việc dạy dỗ con liệt sĩ chính là củng cố và nâng cao chất lượng dạy và học của từng giáo viên, từng lớp, từng trường.

2. Các Ty, Sở giáo dục và các Ty, Sở thương binh và xã hội cần giúp các Ủy ban nhân dân lập một quy hoạch toàn diện, lâu dài về việc chăm sóc, giáo dục, đào tạo, sử dụng các con liệt sĩ của tỉnh, thành phố theo phương hướng và yêu cầu do Hội đồng Chính phủ đã đề ra, từ đó đặt thành kế hoạch phấn đấu cụ thể hàng năm.

3. Thường xuyên tranh thủ sự cộng tác chặt chẽ của các ngành, các giới, đưa việc chăm sóc, giáo dục các con liệt sĩ thành một phong trào rộng khắp trong địa phương. Đặt việc dạy dỗ các con liệt sĩ thành một tiêu chuẩn thi đua của từng giáo viên, từng lớp, từng trường; phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tốt. Hàng năm, tổ chức những hội nghị rút kinh nghiệm, mở rộng phong trào, biếu dương kịp thời, khen thưởng xứng đáng những đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích.

Nhận được thông tư này, đề nghị các Ủy ban nhân dân chỉ đạo các Ty, Sở giáo dục và các Ty, Sở thương binh và xã hội đặt kế hoạch, kịp thời thực hiện, phấn đấu để công tác chăm sóc và giáo dục các con liệt sĩ ở địa phương nhanh chóng đạt được mục đích và các yêu cầu do Hội đồng Chính phủ đã đề ra.

Hà-nội, ngày 24 tháng 7 năm 1976

K.T. Bộ trưởng
Bộ Thương binh và xã hội
Thủ trưởng
NGUYỄN KIẾN

K.T. Bộ trưởng
Bộ Giáo dục
Thủ trưởng
HỒ TRÚC

BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÔNG TƯ số 9-TBXH ngày 16-7-1976 về việc kết thúc việc xác nhận liệt sĩ và thương binh chống Mỹ ở chiến trường A.

Việc xác nhận liệt sĩ, thương binh và những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh (dưới đây gọi chung là thương binh) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường A (5-8-1964 — 27-1-1973) đã được các